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รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ 
คร้ังที ่ ๕/๒๕๔๙ 

วนัอาทติย์ที ่ ๒๓  เมษายน  ๒๕๔๙ 
ณ ห้องประชุม  ๒  ช้ัน  ๓  อาคารส านักงานอธิการบดี 

มหาวทิยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ 
 

************************************************************* 

ผู้เข้าประชุม 
 ๑.   ศาสตราจารย ์ดร.วจิิตร      ศรีสอา้น นายกสภามหาวทิยาลยั ประธาน 
 ๒. ศาสตราจารย ์ดร.สมหวงั พิธิยานุวฒัน์ อุปนายกสภามหาวทิยาลยั  กรรมการ 
 ๓.   นายจ านงค ์ สวมประค า ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๔.   นายแพทยชู์ชยั ศรช านิ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๕.   นายไชยวฒัน์ เตรียมสันติภาพ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๖.   นายบุญทอง เตียรประเสริฐ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๗.   ดร.วโิรจน์   ศรีโภคา ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๘.  ผูช่้วยศาสตราจารยเ์อนก  เทพสุภรณ์กุล อธิการบดี กรรมการ 
 ๙. ดร.อ านวย ปาอา้ย ประธานสภาคณาจารยฯ์  กรรมการ 
  ๑๐. นายวฑูิรย ์ วงษส์วสัด์ิ  ประธานกรรมการส่งเสริมฯ    กรรมการ 
 ๑๑.  รองศาสตราจารยบ์งัอร อนุเมธางกรู ผูแ้ทนผูบ้ริหาร   กรรมการ 
 ๑๒. ดร.จารุวรรณ  สิงห์ม่วง ผูแ้ทนผูบ้ริหาร  กรรมการ 
 ๑๓.  ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์มลวรรณยิม้งาม ผูแ้ทนผูบ้ริหาร   กรรมการ 
 ๑๔.  ผูช่้วยศาสตราจารยฐิ์ติมาวดี  เจริญรัชต ์ ผูแ้ทนคณาจารย ์ กรรมการ   
 ๑๕. ดร.ลดัดา จาบถนอม ผูแ้ทนคณาจารย ์  กรรมการ 
 ๑๖.  อาจารยว์ฒันา พิลาจนัทร์ ผูแ้ทนคณาจารย ์ กรรมการ  
 ๑๗.  ผูช่้วยศาสตราจารยส์มศกัด์ิ ยิม้แฉ่ง ผูแ้ทนคณาจารย ์  กรรมการ 
 ๑๘. อาจารยพ์รพรรณ  นินนาท รองอธิการบดี     เลขานุการ 
 

ผู้ไม่สามารถเข้าประชุมได้ 

 ๑.   นายโชคชยั ช่วยณรงค ์ ผูท้รงคุณวฒิุ    
 ๒. นายญาณพล แสงสันต ์ ผูท้รงคุณวุฒิ  
 ๓.   นายปรีชา คชสิทธ์ิ ผูท้รงคุณวุฒิ  
 ๔. นายววิฒัน์ ศลัยก าธร ผูท้รงคุณวุฒิ  
 ๕. ดร.สุชาติ เมืองแกว้ ผูท้รงคุณวฒิุ 
 ๖. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พชัรา ทิพยมหิงษ ์ ผูแ้ทนผูบ้ริหาร  

 

/ผู้เข้าร่วมประชุม 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑.   ผูช่้วยศาสตราจารยพ์นิต ศุภอกัษร  ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวทิยาลยั 
  ๒. นางสาวลกัษณาพร  โรจน์พิทกัษก์ุล ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวทิยาลยั 
 
เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระที ่๑   เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
    ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที ่๒   รับรองรายงานการประชุม 
   ท่ีประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
คร้ังท่ี  ๔/๒๕๔๙  เม่ือวนัศุกร์ท่ี  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๔๙  โดยมีการแกไ้ข ดงัน้ี  
 ๑. แก้ไขช่ือผูเ้ขา้ประชุม โดยตดั นายญาณพล แสงสันต์ ออกไปไวใ้นผูไ้ม่
สามารถเขา้ประชุมได ้
 

 ๒.   ปรับแกร้ะเบียบวาระท่ี   ๓  เร่ืองสืบเน่ือง 
  “ท่ีประชุม มีข้อสังเกต ดงัน้ี”  ให้แก้ไขเป็น “ท่ีประชุมอภิปรายสรุป
สาระส าคญัดงัน้ี”  และขอแกไ้ขรายละเอียด ขอ้ ๑ ขอ้ ๓ ขอ้ ๔  และมติท่ีประชุม  เป็นดงัน้ี 
   ๑. การบริหารหลกัสูตรและก ากบัดูแลคุณภาพการจดัการเรียนการสอน ซ่ึง
เน้นการเรียนรู้และตรวจประเมิน ณ สถานปฏิบติังานหรือสถานศึกษาของผูรั้บการอบรม ร้อยละ 
๗๐ ไม่ปรากฏวธีิการบริหารอยา่งชดัเจนในหลกัสูตร 
  ๓.  การก าหนดรายวิชาเลือกให้เลือกถึง ๑๙ รายวิชา ทั้ง ๆ ท่ีหลกัสูตรน้ีมี
ระยะเวลาเรียนเพียง ๑ ปี และก าหนดวชิาเลือก ๖ หน่วยกิตเท่านั้น ดงันั้น การมีรายวิชาให้เลือกมาก 
อาจเกิดปัญหาหากผูเ้รียนเลือกเรียน มหาวทิยาลยัตอ้งเปิดสอนให ้
    ๔. การจดัวชิาเลือก ควรใหน้กัศึกษาไดเ้ลือกเรียนจริงๆ ไม่ควรให้นกัศึกษา
ตอ้งเรียนตามตารางเรียนท่ีก าหนดในตารางเรียน  
   มติที่ประชุม เห็นชอบในหลกัสูตรโดยให้น าไปปรับแต่งตามขอ้สังเกต 
ส าหรับการเขา้รับประกาศนียบตัรบณัฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบตัร ไม่สามารถเขา้ร่วมพิธีได ้          
เน่ืองจากไม่ใช่คุณวฒิุระดบัปริญญา  ส่วนครุยวทิยฐานะใหใ้ชค้รุยปริญญาตรีเดิม 
 

 ๓.  ปรับแกใ้นมติท่ีประชุม  ระเบียบวาระท่ี  ๓.๒  มติท่ีประชุม  เป็นดงัน้ี 
   มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาเห็นว่าการจดัตั้งวิทยาลยัการโรงแรมและ
การท่องเท่ียว อาจซ ้ าซอ้นกบัโปรแกรมวชิาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ท่ีคณะวิทยาการจดัการ เปิดสอน

/อยู ่ดงันั้น เพ่ือ… 
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อยู ่ดงันั้น เพื่อใหไ้ดร้ายละเอียดชดัเจนต่อการพิจารณา จึงแต่งตั้งคณะท างานเพื่อพิจารณา โดยมอบ
ให้ผูท้รงคุณวุฒิ  นายปรีชา คชสิทธ์ิ  และนายวิฑูรย ์ วงษ์สวสัด์ิ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ         
คณบดีคณะวิทยาการจดัการ ร่วมพิจารณาโครงการกบัคณะผูรั้บผิดชอบ แลว้น ากลบัมาพิจารณา     
ในสภาอีกคร้ัง ทั้งน้ีมีขอ้สังเกตวา่ อาจตั้งเป็นโครงการอิสระดา้นการโรงแรมฯ โดยยงัไม่ไดก้  าหนด
สถานะก็ได ้
 

 ๔.  ปรับแกร้ะเบียบวาระท่ี  ๖.๑   
   แก้ไขวรรคแรกของระเบียบวาระ เป็น “ประธานสภาคณาจารย์และ             
ขา้ราชการ น าเสนอให้ท่ีประชุมก าหนดแนวปฏิบติัของการจดัส่งเอกสารประกอบการประชุม 
เพื่อใหก้รรมการสามารถพิจารณารายงานการประชุม และเร่ืองเพื่อพิจารณาไดอ้ยา่งละเอียดในวาระ       
รับรองรายงานการประชุม และวาระเพื่อพิจารณา”   
   มติทีป่ระชุม  ใหฝ่้ายเลขานุการถือปฏิบติัดงัน้ี 
  ๑. ใหเ้วยีนเฉพาะ… 
   ๒.  ใหส่้งเอกสารวาระเพื่อพิจารณา… 
 

  ๕. ปรับแกร้ะเบียบวาระท่ี  ๖.๒ 
   - แก้ไขช่ือระเบียบวาระ เป็น “ขอ้เสนอแนะการบริหารจดัการด้านการ
พฒันามหาวทิยาลยั” 
  - เพิ่มวรรคแรกของระเบียบวาระท่ี ๖.๒ ว่า  “ผูท้รงคุณวุฒิหลายท่านได้
ให้ข้อเสนอแนะว่าปัจจุบนั มหาวิทยาลยัมีองค์กรย่อยหลายองค์กร ดงันั้นฝ่ายบริหารต้องมีการ
พฒันาระบบการส่ือสาร …..” 
 

  ๖. ปรับแก้ข้อความ “เลขานุการสภาฯ เสนอว่า” เป็น “เลขานุการสภาฯ              
น าเสนอ” ในทุกระเบียบวาระ 
 
ระเบียบวาระที ่๓ เร่ืองสืบเน่ือง 
    ๓.๑  พิจารณาโครงการจดัตั้ง “วทิยาลยัการโรงแรมและการท่องเท่ียว” 
 เลขานุการสภาฯ น าเสนอว่าตามท่ีประชุมสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี  ๔/
๒๕๔๙  เม่ือวนัท่ี  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๔๙  ไดม้อบหมายให้ผูท้รงคุณวุฒิ (นายปรีชา  คชสิทธ์ิ  และ 
นายวิฑูรย ์วงษ์สวสัด์ิ) พร้อมทั้งรองอธิการบดีวิชาการ และคณบดีคณะวิทยาการจดัการ ร่วม
พิจารณาโครงการจดัตั้ง “วิทยาลยัการโรงแรมและการท่องเท่ียว” เพื่อให้เกิดความรอบคอบและ       
ชดัเจนของโครงการ แลว้ให้น าเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลยัอีกคร้ัง  คณะกรรมการชุดดงักล่าว
ไดป้ระชุมแลว้เม่ือวนัท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๙ เห็นชอบให้มีการพฒันาบุคลากรด้านอุตสาหกรรม

/ท่องเท่ียวและ… 
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ท่องเท่ียวและการโรงแรม เพื่อรองรับความเจริญดา้น อุตสาหกรรมการให้บริการ โดยเสนอเป็น
โครงการน าร่องท่ีเป็นหน่วยงานอิสระ มีกลุ่มเป้าหมายคนละกลุ่มกบัท่ีเปิดสอนในหลกัสูตรปกติ 
โดยในเบ้ืองตน้อาจใชห้ลกัสูตรของเครือข่ายเพื่อสร้างความเป็นกลาง   
      ท่ีประชุมมีการอภิปราย และใหข้อ้เสนอแนะ สรุปไดด้งัน้ี 
     ๑. การจัดตั้ งหน่วยงานภายในท่ีมีฐานะต่างจากท่ีกฎหมายก าหนด            
ไม่ควรใชช่ื้อซ ้ าซอ้นกบัช่ือท่ีระบุในประกาศ 
    ๒. เห็นชอบกับโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการโรงแรมและการ                  
ท่องเท่ียวเพื่อเสริมความเขม้แขง็ของคณะวทิยาการจดัการ 
     ๓. การพฒันาหลกัสูตรระดบัปริญญา ควรพฒันาจากหลกัสูตรชุดการ 
ฝึกอบรม 
    มติทีป่ระชุม 
     ๑. ให้ใช้ช่ือว่าเป็นโครงการพฒันาบุคลากรด้านการโรงแรมและการ      
ท่องเท่ียว เป็นโครงการอิสระ ระยะ ๕ ปี โดยมีภารกิจหลกัในระยะแรกเป็นการฝึกอบรมระยะสั้น  
ส่วนการพฒันาหลกัสูตรเพื่อเปิดสอนระดบัปริญญานั้น ตอ้งผ่านการพิจารณาจากคณะวิทยาการ       
จดัการดว้ย 
    ๒. ให้มีการติดตามประเมินผลโครงการอย่างต่อเน่ือง หากผลการ          
ด าเนินงานมีประสิทธิภาพ ควรพิจารณาเตรียมการปรับโครงสร้างในการผลิตบณัฑิตการท่องเท่ียว
และการโรงแรม ว่าจะยุบรวมกบัคณะหรือยกข้ึนเป็นวิทยาลยั แต่ถา้ผลการด าเนินงานไม่ประสบ        
ผลส าเร็จก็ใหย้บุเลิกโครงการ 
    ๓. คณะกรรมการบริหารโครงการ ควรมีสัดส่วนบุคลากรภายนอก         
มากกวา่ภายใน  และควรมีคณบดีคณะวทิยาการจดัการร่วมเป็นคณะกรรมการดว้ย 
     
   ๓.๒ โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครอง   
ทอ้งถ่ิน กบัมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
   เลขานุการสภาฯ น าเสนอว่าตามท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการ
ประชุมคร้ังท่ี ๔/๒๕๔๙ เม่ือวนัท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๙ มีมติมอบอธิการบดีน าหารือในท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารโครงการเพื่อปรับสัดส่วนงบประมาณ เพื่อให้ผลประโยชน์เกิดแก่นกัศึกษา
มากท่ีสุดนั้น คณะกรรมการบริหารโครงการมิได้ปรับสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณ แต่ได ้        
แจกแจง  ค่าใชจ่้ายดงัเอกสารแนบ ๑  
    อธิการบดีให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าค่าตอบแทนการบริหารท่ีจัดสรรให ้           
กรมส่งเสริมการปกครองนั้น จะน าส่วนหน่ึงมาใชใ้นการพฒันาชุดวชิาดว้ย 
 

/มตทิีป่ระชุม 
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     มติทีป่ระชุม   
     ๑. ไม่ขดัขอ้งในโครงการ  แต่ตั้งขอ้สังเกตดงัน้ี 
     ๑. ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร กรรมการด าเนินงาน ค่าเบ้ียประชุม 
รวมทั้งค่าตอบแทนการบริหารงานภายในมหาวิทยาลยัค่อนข้างสูง กรณีแจง้ว่ามีการจดัสรร           
บางส่วนเพื่อพฒันาชุดวชิานั้น ควรแจกแจงใหช้ดัเจน 
     ๒. น่ า จ ะบู รณ าก า รก ร รมก า รบ ริห า ร ให้ เ ป็ น ชุ ด เ ดี ย ว คื อ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 
     ๓. การประมาณการรับ -จ่ายแต่ละปีควรมีการคิดค่าเส่ือมราคา
ประกอบดว้ย 
     ๔. ควรมีมาตรการการประกนัคุณภาพเพื่อจูงใจใหมี้ผูม้าเรียน  ไดแ้ก่ 
      ๔.๑ ชุดการสอน ตอ้งดี มีคุณภาพ และไดม้าตรฐาน   
      ๔.๒ ผูส้อนตอ้งมีคุณภาพ  มีอุดมการณ์ และมีจริยธรรม 
      ๔.๓ ต้องไม่ มี การก้าว ก่ ายจาก ฝ่ ายบ ริหารในเ ร่ืองการ
ประเมินผลการศึกษา ทั้งน้ี ควรใช้มาตรการคุณภาพเป็นธงในการประเมิน และตอ้งมีการแจง้ผล
ประเมินใหก้รรมการบริหารโครงการทราบ 
     ๕. อตัราค่าตอบแทนการสอนค่อนขา้งน้อย ควรปรับให้คู่ควรกับ              
ศกัยภาพผูส้อน   
     ๒. มอบฝ่ายบริหารพิจารณาด าเนินการเก่ียวกบัอตัราค่าสอนในโครงการ
ท่ีมีอยูข่องมหาวทิยาลยัเพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรมกบับุคลากรภายในองคก์ร  
 

   ๓.๓ รายงานเงินรายไดจ้ากเงินสวสัดิการ 
    เลขานุการสภาฯ น าเสนอรายงานเงินรายได้จากการให้เช่าชุดครุย  
หนงัสือแนวทางสู่บณัฑิต  และเงินสวสัดิการศูนยฉ์ะเชิงเทรา 
      ดร.อ านวย ปาอ้าย ตั้ งข้อสังเกตว่าเงินรายได้จากการให้เช่าชุดครุย               
มีสัดส่วนค่าใชจ่้ายท่ีสูงมาก  ควรมีผูส้อบบญัชี  และใหน้ าเขา้สู่ระเบียบฯ การจดัสวสัดิการ โดยเร็ว   
     อธิการบดี ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการ          
ตรวจสอบภายในแต่ยงัไม่มีผูมี้ความรู้ด้านสอบบัญชีร่วมเป็นกรรมการ อีกทั้ งในโครงสร้าง
มหาวิทยาลยัมีหน่วยตรวจสอบภายใน ซ่ึงตอ้งมีการด าเนินงานต่อไป แต่ขณะน้ียงัไม่ไดป้ระกาศ
เป็นกฎกระทรวง 
    มติทีป่ระชุม  
     ๑. รับทราบ  
    ๒. มหาวิทยาลัยต้องแต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบภายในท่ีต้องมี
อิสระในการท างาน โดยให้มีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในท่ีมีคุณสมบัติในการตรวจสอบบญัชี          

/อยา่งนอ้ย  ๑  คน … 



- ๖ -  

อยา่งน้อย  ๑  คน  และตอ้งมี TOR ให้ชดัวา่คณะกรรมการตรวจสอบภายในน้ี มีหนา้ท่ีตรวจสอบ
เพียงอยา่งเดียวแลว้รายงานตรงต่ออธิการบดี  ดงันั้น ไม่ควรน าผูบ้ริหารมาเป็นกรรมการ 
     ๓. แนวทางการจดัหาเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบภายใน  สามารถท าไดโ้ดยจา้ง
ผูต้รวจสอบภายนอกท่ีมีใบอนุญาต หรือพฒันาบุคลากรภายในของมหาวทิยาลยั 
 
   ๓.๔ (ร่าง)  ระเบียบมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ วา่ดว้ย การจดัสวสัดิการ 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 
    เลขานุการสภาฯ น าเสนอว่าตามท่ีไดน้ าเสนอ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลยั
ราชภฏัราชนครินทร์ วา่ดว้ยการจดัสวสัดิการ พ.ศ. ๒๕๔๙ ในการประชุมสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี ๔/
๒๕๔๙ เม่ือวนัท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๙  ท่ีประชุมเห็นชอบ โดยให้มีการปรับแก้ตามขอ้เสนอแนะ          
ซ่ึงมหาวทิยาลยัไดด้ าเนินการแลว้  จึงน าเสนอท่ีประชุมเพื่อโปรดทราบ 
    มติทีป่ระชุม   เห็นชอบ โดยมีการแกไ้ข 
     - แกไ้ขหมวด ๓ ขอ้ ๑๔ วรรคสอง  จาก “๙๐ วนั” เป็น  “๖๐  วนั” 
     - เพิ่มเติมอ านาจคณะกรรมการในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา
การใหกู้ย้มื 
     - เพิ่มเติมใหมี้กรรมการสอบบญัชี  โดยระบุองคป์ระกอบใหช้ดัเจน 
 
   ๓.๕ (ร่าง)  ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ว่าดว้ย กองทุนราชภฏั
ราชนครินทร์ เพื่อพฒันางานวจิยัและงานวชิาการ  พ.ศ. ๒๕๔๙ 
     เลขานุการสภาฯ น าเสนอวา่มหาวทิยาลยัไดป้รับปรุงแกไ้ข (ร่าง) ระเบียบ
ตามขอ้เสนอแนะของสภาฯ ในการประชุม คร้ังท่ี ๔/๒๕๔๙ เม่ือวนัท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๙ เรียบร้อย
แลว้ จึงน าเสนอท่ีประชุมเพื่อโปรดทราบ   
    มติทีป่ระชุม  
     ๑. เห็นชอบ  
     ๒. แต่เน่ืองจากมติท่ีประชุมให้น าวตัถุประสงค์บางส่วนออกไปรวมไว้
ในการจดักองทุนพฒันาบุคลากร  จึงขอใหแ้กไ้ขจ านวนทุนประเดิมในขอ้ ๕ จาก ๘๐ ลา้นบาท เป็น  
๕๐ ล้านบาท โดยแยกเป็นฝากประจ ากับธนาคาร จ านวนไม่น้อยกว่า ๓๐ ล้านบาท และน ามา         
จดัสรรใหทุ้นไม่เกิน ๒๐ ลา้นบาท ส่วนทุนประเดิม ๓๐ ลา้นบาทท่ีปรับลดจากทุนประเดิมให้น าไป
ตั้งเป็นกองทุนพฒันาบุคลากร ต่อไป 
 
 
 

/๓.๖ (ร่าง) ระเบียบ… 
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   ๓.๖ (ร่าง)  ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ วา่ดว้ย ทุนอุดหนุนการ
วจิยั พ.ศ. ๒๕๔๙ 
     เลขานุการสภาฯ น าเสนอวา่ มหาวิทยาลยัไดป้รับแก ้(ร่าง) ระเบียบ โดย
เพิ่มเติมรายละเอียดว่าด้วยเร่ืองการเบิกจ่ายตามขอ้เสนอแนะของสภาฯ ในการประชุมคร้ังท่ี ๔/
๒๕๔๙ เม่ือวนัท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๙ เรียบร้อยแลว้ จึงน าเสนอท่ีประชุมเพื่อโปรดทราบ 
    มติทีป่ระชุม  เห็นชอบ 
 

   ๓.๗ (ร่าง)  ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ วา่ดว้ย เงินอุดหนุนการ
วจิยัจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. ๒๕๔๙ 
     เลขานุการสภาฯ น าเสนอว่า สภามหาวิทยาลยัในการประชุม คร้ังท่ี ๔/
๒๕๔๙ เม่ือวนัท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๙ มีมติให้เพิ่มเติมรายละเอียด ว่าดว้ย การเบิกจ่าย และแกไ้ข
รายละเอียดเก่ียวกบัการหักค่าใช้จ่าย คณะกรรมการพิจารณากลัน่กรอง (ร่าง) ระเบียบ ขอ้บงัคบั 
พิจารณาใหน้ าเสนอสภามหาวทิยาลยัพิจารณาตาม (ร่าง) เดิม  เน่ืองจาก 
     ๑. การใชท้รัพยสิ์นของมหาวิทยาลยัในการท าวิจยัท่ีไดรั้บทุนจากแหล่ง
ทุนภายนอกนั้น  จะไม่สามารถตรวจสอบปริมาณการใชไ้ด ้จะตรวจสอบไดเ้พียงการใชพ้าหนะของ
มหาวทิยาลยัในการท าวิจยัเท่านั้น  ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความลกัลัน่ในการหกัค่าใชจ่้ายเงินอุดหนุนวิจยั
เพื่อแบ่งจ่ายใหแ้ก่มหาวทิยาลยั 
     ๒.  การก าหนดสัดส่วนหกัค่าใชจ่้ายในการท าวิจยัให้แก่มหาวิทยาลยัท่ีมี
สัดส่วนคงท่ีอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพงานวิจยัได ้ ซ่ึงใน (ร่าง) ดงักล่าวก็ไดก้  าหนดอตัราการหกั            
ค่าใช้จ่าย “ไม่เกินจ านวนร้อยละ ๒๐ และไม่ต ่ากว่าร้อยละ ๕ ของเงินท่ีได้รับตลอดโครงการ 
หรือไม่ต ่ากวา่ร้อยละ  ๑๐  ของค่าตอบแทนนกัวิจยั” โดยปรับลดจาก “ไม่เกินจ านวนร้อยละ  ๒๕  
และไม่ต ่ากวา่ร้อยละ ๑๐ ของเงินท่ีไดรั้บตลอดโครงการ” ท่ีก าหนดในระเบียบสภาประจ าสถาบนั         
ราชภฏัราชนครินทร์ วา่ดว้ย เงินอุดหนุนการวจิยัจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. ๒๕๔๓  
    มติทีป่ระชุม เห็นชอบตามร่าง โดยเพิ่มเติมขอ้ความ “เพื่อเป็นการส่งเสริม
การหาทุนวิจยัจากแหล่งทุนภายนอก มหาวิทยาลยัอาจพิจารณายกเวน้ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการใช้
ทรัพยสิ์นมหาวทิยาลยั  ในกรณีท่ีมหาวทิยาลยัเห็นวา่การวจิยันั้นจะเป็นประโยชน์หรือสร้างช่ือเสียง
แก่มหาวทิยาลยั 
 

ระเบียบวาระที ่๔ เร่ืองเสนอเพือ่ทราบ 
    ๔.๑ (ร่าง)  คู่มือระบบการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงาน 
     เลขานุการสภาฯ น าเสนอวา่ ตามพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัราชภฏั พ.ศ. 
๒๕๔๗ มาตรา ๔๙ บัญญัติให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

/มหาวทิยาลยั โดย… 



- ๘ -  

มหาวิทยาลยั โดยองค์ประกอบและวิธีการด าเนินงานของคณะกรรมการให้เป็นไปตามขอ้บงัคบั
ของมหาวทิยาลยั และสภามหาวทิยาลยัไดด้ าเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์  เรียบร้อยแลว้  ขณะน้ีก าลังอยู่ระหว่างการ
พิจารณา (ร่าง) คู่มือระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน  จึงเ รียนคณะกรรมการสภา
มหาวทิยาลยัเพื่อโปรดทราบความคืบหนา้ 
     นายแพทย์ชูชัย ศรช านิ เสนอว่า อาจน าบางส่วนจากเอกสาร ๒๐๐๕  
Performance  Excellence  for  Education  มาประยกุตใ์ชไ้ด ้
    ศาสตราจารย์ ดร .สมหวัง   พิ ธิยานุว ัฒน์   ในฐานะเป็นประธาน
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของมหาวทิยาลยั  เสนอวา่ เห็นควรเสนอเพื่อ
พิจารณาเพื่อจะไดน้ าไปใชไ้ดต่้อไปโดยขอปรับขอ้ความในขอ้  ๕.๒ (๓)  ของขอ้ ง. ขอบเขตการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน จาก “ฝ่ายบริหารท่ีเขม้แข็ง (strong  executive)  เป็น “การ
บริหารราชการตามหลกัธรรมมาภิบาล”  เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสภาพของมหาวิทยาลยั  และเสนอวา่ 
เน่ืองจากเป็นการตรวจติดตามคร้ังแรกในปีแรกน้ี จึงขอตรวจติดตามประเมินในส้ินปีงบประมาณ 
    มติทีป่ระชุม   
     ๑. รับทราบ และเห็นชอบ ให้ปรับแก้ตามข้อเสนอของศาสตราจารย ์  
ดร.สมหวงั  พิธิยานุวฒัน์ 
    ๒. มอบคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลยัพิจารณาก าหนดรายละเอียด ท่ีตอ้งสอดคล้องพนัธกิจของมหาวิทยาลยัโดยเฉพาะ          
อยา่งยิง่ดชันีท่ีจะช้ีความเป็นเลิศของมหาวทิยาลยั 
     ๓. อนุมติัให้ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน คร้ังแรก เม่ือส้ินปี          
งบประมาณ  (เดือนกนัยายน  ๒๕๔๙)  โดยมีการเช่ือมโยงกบัทั้ง สมศ. และ ก.พ.ร.  แลว้รายงานผล
ต่อสภามหาวทิยาลยั ภายใน  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๔๙ 
   
ระเบียบวาระที ่๕  เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
    ๕.๑  พิจารณาอนุมติัปริญญา  
    เลขานุการวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ พร้อมด้วยรักษาการผูช่้วย
อธิการบดีกิจการนกัศึกษา สถาบนัการพลศึกษาวิทยาเขตชลบุรี น าเสนอวา่ คณะกรรมการตรวจสอบ
หลกัฐานและผลการศึกษา สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี ในโครงการสมทบ ไดด้ าเนินการ
ตรวจสอบผลการศึกษาของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ท่ี
ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๔๘ จ านวน  ๑๑  คน  เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  จึงน าเสนอสภา
มหาวทิยาลยัเพื่อพิจารณาอนุมติัปริญญา วทิยาศาสตรบณัฑิต แก่นกัศึกษาดงักล่าว 
 

/ดร.อ านวย  … 
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    ดร.อ านวย ปาอา้ย ตั้งขอ้สังเกตว่า การน าเสนอคร้ังน้ีมีเฉพาะนกัศึกษาท่ี
ส าเร็จการศึกษาในโครงการสมทบแต่ไม่มีการน าเสนอขออนุมติัปริญญา และอนุปริญญา ของ       
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ทั้ งท่ีมีนักศึกษาจ านวนหน่ึงผ่านการพิจารณาจาก                
คณะกรรมการประจ าคณะ และสภาวชิาการเรียบร้อยแลว้ 
    มติทีป่ระชุม   
    ๑. อนุมติัปริญญาตามเสนอ   
    ๒. ใหถื้อประโยชน์ของนกัศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาเป็นส าคญั ดงันั้นเม่ือ
ผลการศึกษาผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะ และสภาวิชาการแลว้ ให้ทยอยเสนอ
สภาพิจารณาอนุมติัปริญญาและอนุปริญญา โดยไม่ตอ้งรอนกัศึกษาท่ียงัไม่ผ่านกระบวนการตาม  
ขั้นตอน   
 
   ๕.๒ รายงานประจ าปี ๒๕๔๘ และ ๒๕๔๙ (ตุลาคม ๒๕๔๘ - มีนาคม 
๒๕๔๙)  มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
    ใหน้ าไปพิจารณาในการประชุมคร้ังถดัไป 
 

   ๕.๓ พิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ (ผูช่้วยศาสตราจารย)์ 
     เลขานุการสภาฯ น าเสนอการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดบัผูช่้วย
ศาสตราจารย ์สาขาคอมพิวเตอร์  ของอาจารยเ์พญ็ศรี  ปักกะสีนงั  ต าแหน่งอาจารย ์ระดบั ๗ สังกดั
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ซ่ึงผ่านความเห็นชอบของ      
คณะอนุกรรมการด าเนินงานการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และสภาวิชาการเรียบร้อยแลว้ จึง
เสนอสภามหาวทิยาลยัพิจารณาอนุมติัโดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี ๑๗ กุมภาพนัธ์ ๒๕๔๙  
    มติทีป่ระชุม อนุมติัตามเสนอ  
 
   ๕.๔ การจ่ายค่าตอบแทนการสอนเกินเกณฑใ์นการจดัการศึกษาภาคปกติ 
     เลขานุการสภาฯ น าเสนอว่าตามท่ีสภามหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
ในการประชุมคร้ังท่ี ๗/๒๕๔๙ เม่ือวนัท่ี ๘  ตุลาคม ๒๕๔๘ ไดเ้ห็นชอบระเบียบฯ วา่ดว้ย การจ่าย
ค่าตอบแทนการสอนเกินเกณฑ์ในการจดัการศึกษา ภาคปกติ โดยบทเฉพาะกาล ระบุให้ผูบ้ริหาร         
ตั้งแต่ระดบัหวัหนา้ฝ่าย และประธานโปรแกรมวิชาข้ึนมา จะไดรั้บค่าตอบแทนการสอนเกินเกณฑ์
เฉพาะภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๔๘ เท่านั้น แต่เน่ืองจากมหาวิทยาลยัยงัประสบปัญหาขาดแคลนผูส้อน  
อีกทั้งระเบียบดงักล่าวบงัคบัใช้เม่ือมีการจดัตารางเรียนไปแล้ว ไม่สามารถจดัหาผูส้อนทดแทน        
ไดท้นั ท าให้ประธานโปรแกรมวิชาตอ้งปฏิบติังานสอนเกินเกณฑ์ดว้ย ท่ีประชุมกรรมการบริหาร
มหาวทิยาลยั ในการประชุมคร้ังท่ี  ๕/๒๕๔๙  เม่ือวนัท่ี  ๑๗  เมษายน  ๒๕๔๙  จึงพิจารณาเห็นควร

/ใหน้ าเสนอ… 
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ให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้จ่ายค่าตอบแทนให้อาจารย์ตามข้อ ๗.๒ ของ                  
บทเฉพาะกาล  เฉพาะกรณีประธานโปรแกรมวชิา  และหวัหนา้ฝ่าย  ส าหรับภาคเรียนท่ี  ๒/๒๕๔๘ 
    มติที่ประชุม อนุมติัตามเสนอ โดยมีความเห็นว่า หากจะมีการก าหนด
ระเบียบน้ีอีก  ตอ้งมีการยกร่าง และประกาศใชล่้วงหนา้  เพื่อป้องกนัการเกิดปัญหาเช่นน้ีอีก 
 

   ๕.๕ โครงการอาคารท่ีพกัอาศยัของขา้ราชการมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
    ให้น าไปพิจารณาในการประชุมคร้ังต่อไป โดยขอให้น าเสนอข้อมูล           
เพิ่มเติม ดงัน้ี 
    ๑. สถานท่ีก่อสร้าง 
     ๒. กลุ่มเป้าหมายท่ีมีสิทธิเขา้พกัอาศยั 
     ๓. ความตอ้งการ 
    ๔. ผลกระทบต่อทิศทางการบริหารจดัการของมหาวทิยาลยั ระหวา่งศูนย์
ฉะเชิงเทรา  และศูนยบ์างคลา้ 
 

   ๕.๖ (ร่าง) ระเบียบฯ ว่าดว้ย การรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาโครงการ
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ          
ราชนครินทร์ หลกัสูตรรัฐประศาสตรบณัฑิต  สาขาการปกครองทอ้งถ่ิน 
    เลขานุการสภาฯ น าเสนอ (ร่าง) ระเบียบฯ เพื่อพิจารณาอนุมติัและจะได้
น าไปใชใ้นการด าเนินงานโครงการต่อไป 
    มติทีป่ระชุม   
     ๑. เห็นชอบ เน่ืองจากเป็นไปตามเง่ือนไขขอ้ตกลงของโครงการ แต่ได้
ตั้ งข้อสังเกตว่ามีความลักลั่นในค่าตอบแทนทั้ งค่าตอบแทนการสอน และค่าตอบแทนการ                
ด าเนินงานเม่ือเปรียบเทียบกบัโครงการจดัการศึกษาของมหาวิทยาลัยท่ีด าเนินการอยู่ก่อนแล้ว      
ในปัจจุบนั 
    ๒. มอบฝ่ายบริหารพิจารณาบริหารจดัการเพื่อลดความเหล่ือมล ้ าของ
อตัราค่าตอบแทน ระหวา่งโครงการน้ีกบัโครงการอ่ืน ๆ ของมหาวทิยาลยัท่ีด าเนินการอยู ่ 
 

ระเบียบวาระที ่ ๖ เร่ืองอืน่ๆ 
    ๖.๑ พิจารณาขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งขา้ราชการให้ด ารง
ต าแหน่งอาจารย ์ระดบั ๖ และระดบั  ๗ 
      เลขานุการสภาฯ น าเสนอว่าด้วยขณะน้ีมีขา้ราชการของมหาวิทยาลยัท่ี 
เงินเดือนถึงขั้ นท่ีสามารถเปล่ียนระดับได้ แต่เ น่ืองจากย ังไม่ มีการประกาศใช้กฎ ก .พ .อ . 

/มหาวทิยาลยัจึง… 
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มหาวทิยาลยัจึงไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินผลการปฏิบติังาน และคณะกรรมการเพื่อตรวจ
และประเมินความช านาญการขั้นต้นของข้าราชการดงักล่าว ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการท่ี ก.ค. 
ก าหนด ซ่ึงคณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่ามีคุณสมบติัตามเกณฑ์ และขา้ราชการดงักล่าวมิได ้ 
ถูกลงโทษ หรืออยู่ระหว่างการด าเนินการทางวินัย ทั้ งน้ีโดยอาศัยข้อก าหนดในวรรค ๒ ของ            
บทเฉพาะกาล มาตรา ๗๔ แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา พ .ศ. 
๒๕๔๗ ท่ีอนุโลมให้ใชร้ะเบียบ ขอ้บงัคบั ตาม พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓  และ   
พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยอนุโลมไปพลางก่อน ประกอบกบัอาศยัอ านาจ
สภามหาวทิยาลยัตามวรรค ๓  ของบทเฉพาะกาลดงักล่าว 
      จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาแต่งตั้งอาจารย ์ระดบั ๖ และ
ระดบั ๗  รวม  ๑๗  ราย  ดงัมีรายช่ือต่อไปน้ี 
 ๑) นายสราวุธ อิศรานุว ัฒน์ ต าแหน่งอาจารย์ ระดับ ๕ เ งินเดือน  
๑๓,๔๔๐  บาท  ให้ด ารงต าแหน่งอาจารย ์ ระดบั  ๖  เงินเดือน  ๑๓,๗๗๐  บาท  ตั้ งแต่วนัท่ี  ๑  
ตุลาคม  ๒๕๔๘ 
 ๒) นางสาวสุทธิดา  การะเวก  ต าแหน่งอาจารย์  ระดบั  ๕  เงินเดือน  
๑๕,๗๕๐  บาท  ให้ด ารงต าแหน่งอาจารย ์ ระดบั  ๗  เงินเดือน  ๑๖,๙๑๐  บาท  ตั้ งแต่วนัท่ี  ๑  
ตุลาคม  ๒๕๔๘ 
 ๓) นายเฟ่ืองฉัตร ภัทรวานิชย์ ต าแหน่งอาจารย์ ระดับ ๕ เงินเดือน  
๑๔,๐๐๐  บาท  ให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์  ระดับ  ๖  เงินเดือน  ๑๔,๔๖๐  บาท  ตั้งแต่วนัท่ี  ๑  
ตุลาคม  ๒๕๔๘ 
 ๔) นายเมธี   พรมศิลา  ต าแหน่งอาจารย ์ ระดบั  ๕  เงินเดือน  ๑๗,๖๗๐  
บาท  ใหด้ ารงต าแหน่งอาจารย ์ ระดบั ๗  เงินเดือน  ๑๙,๔๔๐  บาท  ตั้งแต่วนัท่ี  ๑  ตุลาคม  ๒๕๔๘ 
 ๕) นายณัฐพงศ์   สุวรรณกุล  ต าแหน่งอาจารย์  ระดับ  ๕  เงินเดือน  
๑๓,๗๗๐  บาท  ให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์  ระดบั  ๖  เงินเดือน  ๑๔,๐๐๐  บาท  ตั้งแต่วนัท่ี  ๑  
ตุลาคม  ๒๕๔๘ 
 ๖) นายวิชาญ   ตอบรบรัมย์  ต าแหน่งอาจารย์  ระดับ  ๕  เงินเดือน  
๑๓,๑๖๐  บาท  ให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์  ระดับ  ๖  เงินเดือน  ๑๓,๔๒๐  บาท  ตั้งแต่วนัท่ี  ๑  
ตุลาคม  ๒๕๔๘ 
 ๗) นายจักรพันธ์   ป่ินทอง  ต าแหน่งอาจารย์  ระดับ  ๕  เงินเดือน  
๑๔,๐๐๐  บาท  ให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์  ระดับ  ๖  เงินเดือน  ๑๔,๔๖๐  บาท  ตั้งแต่วนัท่ี  ๑  
ตุลาคม  ๒๕๔๘ 

/๘) นายประสาน  … 
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 ๘) นายประสาน   นันทะเสน  ต าแหน่งอาจารย์  ระดับ  ๕  เงินเดือน  
๑๓,๗๓๐  บาท  ให้ด ารงต าแหน่งอาจารย ์ ระดับ  ๖  เงินเดือน  ๑๔,๑๒๐  บาท  ตั้ งแต่วนัท่ี  ๑  
ตุลาคม  ๒๕๔๘  
  ๙) นางนภรภิสฏ์  ลัภกิตโร ต าแหน่งอาจารย์ ระดับ ๕ เ งินเดือน  
๑๗,๓๔๐  บาท  ให้ด ารงต าแหน่งอาจารย ์ ระดบั  ๗  เงินเดือน  ๑๙,๐๓๐  บาท  ตั้งแต่วนัท่ี  ๑  
ตุลาคม  ๒๕๔๘ 
 ๑๐) นายวฒันา  พิลาจันทร์  ต าแหน่งอาจารย์  ระดับ  ๕  เงินเดือน  
๑๔,๘๖๐  บาท  ให้ด ารงต าแหน่งอาจารย ์ ระดบั  ๗  เงินเดือน  ๑๕,๔๕๐  บาท  ตั้ งแต่วนัท่ี  ๑  
ตุลาคม  ๒๕๔๘ 
 ๑๑) นายภานุวฒัน์  ธัมมิกนนัท์  ต าแหน่งอาจารย ์ ระดบั  ๕  เงินเดือน  
๑๓,๑๖๐  บาท  ให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์  ระดับ  ๖  เงินเดือน  ๑๓,๔๒๐  บาท  ตั้งแต่วนัท่ี  ๑  
ตุลาคม  ๒๕๔๘ 
 ๑๒) นางสาวสินีนาถ  เร่ิมลาวรรณ  ต าแหน่งอาจารย ์ระดบั ๕ เงินเดือน 
๑๔,๘๖๐ บาท  ให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์  ระดับ  ๗  เงินเดือน  ๑๕,๖๕๐  บาท  ตั้ งแต่วนัท่ี  ๑  
ตุลาคม  ๒๕๔๘ 
 ๑๓) นางดวงฤดี   จ  ารัสธนสาร  ต าแหน่งอาจารย ์ ระดบั  ๕  เงินเดือน  
๑๕,๔๕๐  บาท  ให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์  ระดับ  ๗  เงินเดือน  ๑๖,๔๙๐  บาท  ตั้งแต่วนัท่ี  ๑  
ตุลาคม  ๒๕๔๘ 
 ๑๔) นายไตรภพ   โคตรวงษา  ต าแหน่งอาจารย ์ ระดับ  ๕  เงินเดือน  
๑๒,๘๘๐  บาท  ให้ด ารงต าแหน่งอาจารย ์ ระดบั  ๖  เงินเดือน  ๑๓,๐๘๐  บาท  ตั้ งแต่วนัท่ี  ๑  
ตุลาคม  ๒๕๔๘ 
 ๑๕) นางสาวสุพรรณี   แจ่มสว่าง  ต าแหน่งอาจารย ์ ระดบั ๕ เงินเดือน  
๑๒,๖๐๐  บาท  ให้ด ารงต าแหน่งอาจารย ์ ระดบั  ๖  เงินเดือน  ๑๒,๗๓๐  บาท  ตั้งแต่วนัท่ี  ๑  
ตุลาคม  ๒๕๔๘ 
 ๑๖) นางสาวดวงพร  ภู่ผะกา  ต าแหน่งอาจารย์  ระดับ  ๕  เงินเดือน  
๑๔,๕๗๐  บาท  ให้ด ารงต าแหน่งอาจารย ์ ระดบั  ๗  เงินเดือน  ๑๕,๒๓๐  บาท  ตั้งแต่วนัท่ี  ๑  
ตุลาคม  ๒๕๔๘ 
 ๑๗) นายวชัรากร  พาหะนิชย์  ต าแหน่งอาจารย์  ระดับ  ๕  เงินเดือน  
๑๔,๐๐๐  บาท  ให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์  ระดับ  ๖  เงินเดือน  ๑๔,๔๖๐  บาท  ตั้งแต่วนัท่ี  ๑  
ตุลาคม  ๒๕๔๘ 
    มติทีป่ระชุม อนุมติัตามเสนอ 
 

/๖.๒ งานส่งเสริม… 



- ๑๓ -  

   ๖.๒ งานส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
     สืบเน่ืองจากการพิจารณาผลการศึกษาของนักศึกษา  อาจารย ์ดร.อ านวย  
ปาอา้ย อาจารยว์ฒันา  พิลาจนัทร์  และรศ.บงัอร อนุเมธางกรู เสนอวา่มหาวิทยาลยัยงัมีปัญหาขอ้มูล
ดา้นงานทะเบียน  รวมทั้งการจดัตารางเรียน 
    มติที่ประชุม ให้มหาวิทยาลัยวิเคราะห์ระบบและกระบวนการงาน
ทะเบียนทั้งหมด  เพื่อปรับร้ือระบบใหเ้ป็น  one  stop  service  โดยเร็วก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ 
 
    ๖.๓ การเสนอช่ือผูส้มควรไดรั้บปริญญากิตติมศกัด์ิ 
    นายบุญทอง เตียรประเสริฐ หารือท่ีประชุมว่ามหาวิทยาลยัจะสามารถ
ด าเนินการพิจารณาผูส้มควรไดรั้บปริญญากิตติมศกัด์ิไดเ้ม่ือไร เพื่อจะไดมี้การเตรียมเอกสารแต่เน่ิน ๆ 
    มติที่ประชุม สามารถเสนอได้ เน่ืองจากไม่มีการก าหนดช่วงเวลาการ
เตรียมการไวใ้นขอ้บงัคบัฯ วา่ดว้ย การก าหนดชั้น  สาขา  และหลกัเกณฑก์ารใหป้ริญญากิตติมศกัด์ิ  
 
     เม่ือไม่มีกรรมการเสนอเร่ืองอ่ืนใดอีก ประธานขอบคุณกรรมการทุกท่าน  
และนดัประชุมคร้ังต่อไป  วนัอาทิตยท่ี์  ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๔๙  เวลา  ๐๙.๓๐  น.   
 
ปิดประชุมเวลา   ๑๒.๕๐   น. 
 
   ผูช่้วยศาสตราจารยพ์นิต  ศุภอกัษร 
  นางสาวลกัษณาพร          โรจน์พิทกัษก์ุล                อาจารยพ์รพรรณ   นินนาท 
           ผู้จดบันทกึการประชุม            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
***************************** 
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